

24 tháng Hai 2024

## Cập Nhật Lệnh Kiểm Soát Ngăn Ngừa Sự Nhiễm Khuẩn (Vi Khuẩn Gây Bệnh cho Bào Ngư) (AVG)

Kể từ 24 tháng Hai 2024 cấm nhập cảng bào ngư sống từ Nam Úc vào NSW

*Kể từ 24 tháng Hai 2024, Bộ Nông, Lâm, và Ngư Nghiệp NSW (gọi tắt là NSW DPI) áp dụng thêm các biện pháp hạn chế việc nhập cảng bào ngư sống qua việc cấm nhập cảng bào ngư sống từ Nam Úc vào tiểu bang NSW.*

Bộ Nông, Lâm, và Ngư Nghiệp NSW (NSW DPI) vừa cho áp dụng một lệnh cấm nhập cảng bào ngư sống có nguồn gốc từ Nam Úc sau khi khám phá loại vi khuẩn gây bệnh cho bào ngư (Abalone Viral Ganglioneuritis, gọi tắt là AVG) gần Cảng MacDonnell (Port MacDonnell). Những cơ sở kinh doanh bán lẻ hay bán sỉ không còn được phép nhập cảng bào ngư sống từ Nam Úc vào NSW nữa.

Lệnh Kiểm Soát Ngăn Ngừa Sự Nhiễm Khuẩn (Vi Khuẩn Gây Bệnh Cho Bào Ngư) 2024 được đặt ra để ngăn chặn nguy cơ nhiễm khuẩn AVG qua việc buôn bán bào ngư sống từ bên ngoài tiểu bang và trong nội bộ tiểu bang NSW. Biện pháp hạn chế hiện nay đối với các nơi khác vẫn được duy trì trong việc cấm chuyển vận bào ngư sống từ Tasmania và Victoria, ngoại trừ hội đủ các điều kiện đã được ấn định rõ ràng.

Bào ngư sống được nhập cảng vào NSW không được để lẫn lộn với:

- bào ngư bắt từ các vùng biển có bào ngư ở Tasmania, Nam Úc, vùng trung ương và tây Victoria, hoặc
- khu vực có nuôi bào ngư ở Nam Úc và Victoria, hoặc
- những trang cụ hay thùng nước dùng chứa bào ngư.

Bào ngư sống được nhập cảng qua một cơ sở biến chế bào ngư có số lượng dự trữ nhiều nguy cơ bị bệnh chỉ được phép nếu có sẵn các biện pháp kiểm soát để bảo đảm số bào ngư dự trữ ở đây không bị lây bệnh.

Những trang cụ sử dụng dùng có liên quan đến số bào ngư sống được bắt từ các vùng biển bào ngư ở Tasmania, Nam Úc, vùng trung ương và tây Victoria, hoặc các cơ sở nuôi bào ngư ở Nam Úc và Victoria không được phép chuyển vận vào NSW ngoại trừ trường hợp chúng đã được làm sạch và khử trùng đúng mức.

Nước thải dùng chứa bào ngư được chuyển vận vào NSW đã được dùng với những bào ngư sống từ ngoài vùng biển có bào ngư ở NSW hay vùng biển có bào ngư ở khu vực phía đông Victoria phải cho thoát thẳng xuống hệ thống cống rãnh.

Muốn biết thêm chi tiết hay xem tài liệu Lệnh Kiểm Soát Ngăn Ngừa Sự Nhiễm Khuẩn (Vi Khuẩn Gây Bệnh Cho Bào Ngư) 2024, xin đến <https://www.dpi.nsw.gov.au/avg>.

© Bản quyền thuộc Tiểu Bang New South Wales qua Bộ Đặc Trách Khu Vực Ngoại Thành NSW, 2024. Các chi tiết trong tài liệu này dựa vào kiến thức và hiểu biết tại thời điểm bài này được viết (tháng Hai, 2024). Tuy nhiên, vì sự tiến bộ trong lãnh vực kiến thức, những người dùng tài liệu được nhắc nhở để bảo đảm những chi tiết họ dựa vào được cập nhật, họ cần tham khảo ý kiến về sự hiện hành của các chi tiết với một giới chức liên hệ thuộc Bộ Đặc Trách Khu Vực Ngoại Thành NSW, hoặc với một người hướng dẫn độc lập của mình.